



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
13 พฤศจิกายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเอเชียฟิสิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศ พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ (จากสหราชอาณาจักร 2 ราย และ ตุรกี 1 ราย) และเข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐ รวมผู้ติดเชื้อ 3,847 ราย รักษาหาย 3,685 ราย เสียชีวิต 60 ราย

#### **สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยแสดงข้อคิดเห็นและเสนอทิศทางขับเคลื่อนกลไกของอาเซียนในการรับมือการระบาดของโควิด 19 ร่วมเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุข สร้างความมั่นคงการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน เพื่อให้วัคซีนโควิด 19 เป็นสินค้าสาธารณะ ซึ่งไทยร่วมมือด้านพัฒนาวัคซีนกับภาคส่วนต่าง ๆ และพร้อมแบ่งปันให้ประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ ไทยยินดีสนับสนุนคลังสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์อาเซียนสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และพร้อมสมทบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และพร้อมเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และโรคอุบัติใหม่ ส่งเสริมแนวทางฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบจากโควิด 19 แบบบูรณาการ ให้ภูมิภาคอาเซียนฟื้นและปรับตัวกับความปกติใหม่ New Normal

#### **สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ป่วยสะสมทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเฉลี่ย 1.5 วัน เพิ่มถึง 1.5 ล้านคน เนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศที่เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวทำให้ไวรัสอยู่ได้นานขึ้น อีกทั้งคนส่วนใหญ่จะอยู่ในอาคารเป็นพื้นที่ปิดและไม่สวมหน้ากากอนามัย จึงเพิ่มความเสี่ยงยิ่งขึ้น จุดพีคจะเป็นช่วงเดือนมกราคม 2564 จึงต้องเฝ้าระวัง หลายประเทศเริ่มมีมาตรการเข้มงวดขึ้น สภาพอากาศประเทศไทยในขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่หนาวเย็นเหมือนกัน ในส่วนข้อเสนอลดวันกักตัวเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจตัดสินใจ นักวิชาการก็เพียงให้ข้อมูล หากลดวันกักตัวจริงต้องคุมเข้มมาตรการอย่าง เพื่อป้องกันการระบาดรอบสอง

#### **สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ bangkoktoday

-ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างที่สถาบันฯ เพื่อเตรียมความพร้อมถวายงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของสถาบันฯ

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.คืบหน้าทหารเกาหลีติดโควิดระหว่างฝึกคอบบร้าโกลด์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, newtv, thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรคโควิด 19 กรณีทหารเกาหลีติดโควิด 19 หลังกลับจากไทย ว่า พบผู้สัมผัสเพิ่มอีก 33 ราย รวมเป็น 235 ราย แบ่งเป็นคนไทย 210 ราย ได้เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อแล้ว 194 ราย ผลไม่พบเชื้อ 163 ราย ยังรอผล 31 ราย และอยู่ระหว่างรอดำเนินการตรวจ 16 ราย ที่เหลืออีก 35 ราย เป็นทหารชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม สร. ได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีและประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เพื่อสอบสวนโรคเพิ่มเติม ขอให้ประชาชนทุกคนยังคงดูแลป้องกันตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเช่นเดิม

-พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวถึงผลการสอบสวนโรคเพิ่มเติม ว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคทั้งผู้สัมผัสและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้เวลา หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ส่วนทหารไทยที่เข้าร่วมการฝึก ได้ทยอยเก็บตัวอย่างส่งตรวจ และผลการตรวจก็ทยอยออกมาแล้ว จำนวนตัวเลขยังไม่แน่ แต่ผลที่ออกมาจนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีนายทหารไทยที่ติดเชื้อโควิด 19 แต่อย่างใด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, newtv, thaipbs, thebankokinsight)

-พล.ท.เชาวลิตร์ สังฆฤทธิ์ โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ได้แจ้งให้หน่วยที่เข้าร่วมการประชุมการฝึกฯ แจ้งกำลังพลที่เกี่ยวข้องทุกนายเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคทันทีและกักตัว 14 วัน และตรวจโรคให้แก่กำลังพล 177 นาย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 129 นาย และอยู่ระหว่างขึ้นตอนการตรวจ 48 นาย

-พล.ท.สันติพงษ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ในส่วนของกองทัพบก 19 นาย ได้เข้าสู่การกักตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก 14 วัน โดยทางกรมแพทย์ทหารบก รพ.พระมงกุฎเกล้า และรพ.ค่ายสังกัดกองทัพบกส่วนภูมิภาค จะให้การดูแล ดำเนินการสอบสวนโรค ฝ้าสังเกตอาการ ให้ความรู้

## ประเด็นข่าว

แนะนำวิธีปฏิบัติตน ดูแลป้องกันอย่างเคร่งครัดให้กับ 19 กำลึงพล ครอบครัว และผู้ใกล้ชิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วย เพิ่มมาตรการป้องกัน และให้กำลึงพลกองทัพเรือที่มีส่วนร่วมในการฝึก และผู้สัมผัสใกล้ชิด 82 นาย แบ่งแยกผู้มีความเสี่ยงสูง ให้เข้าพักอาคารรับรองสัปดาห์ 51 นาย ชุดแพทย์ได้ตรวจสอบสารคัดหลั่งแล้ว ทุกนายผลตรวจออกมาเป็นลบ ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ 29 นาย ให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน และไม่เข้าข่าย 2 นาย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นพ.สสจ.ระยอง เผยว่า ลงพื้นที่ติดตามสอบสวนโรค ร่วมกับกรมควบคุมโรค และสคร.ที่ 6 ชลบุรี ที่โรงแรมใน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เบื้องต้นกักตัวทหารที่ใกล้ชิดเสี่ยงสูง 50 นาย และผู้เสี่ยงต่ำ เป็นทหารและพนักงานโรงแรม 28 คน พร้อมเก็บตัวอย่างพื้นผิวสัมผัส ห้องพัก-ห้องน้ำ-ห้องอาหาร-อาคารห้องประชุม ไปตรวจหาเชื้อ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโรค ทั้งนี้ จากการไหม้ไลน์ของทหารที่ติดเชือกงไม่เหมือนกรณีทหารอียิปต์ เพราะอยู่ในพื้นที่จำกัด ที่สำคัญผลตรวจผู้สัมผัสเกี่ยวข้องทั้งหมดมีผลเป็นลบ

### 2.ยื่นข้อเสนอเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-นายวิจิต ประกอบโกศล นายกษมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว นำตัวแทนคณะกรรมการแอตต้า ยื่นหนังสือต่อ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เสนอขอให้พิจารณาการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 22 มณฑลในประเทศจีนที่ปลอดโควิด 19 นาน 150 วัน เพราะมั่นใจว่าจะไม่สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทย เบื้องต้นประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่น้อยกว่าเดือนละ 3 แสนคน สร้างรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1.5 หมื่นล้านบาท พร้อมเสนอมาตรการควบคุมป้องกัน คือ 1.จำกัดการเดินทางเข้ามาโดยทางเครื่องบิน 2.จำกัดเข้ามาโดยผ่านบริษัททัวร์ 3.ต้องได้รับการตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าประเทศไทย 4.จำกัดพื้นที่ท่องเที่ยวตามที่กำหนด 5.นักท่องเที่ยวออกนอกสถานที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 6.โรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ต้องได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย SHA 7.สามารถติดตามตัวนักท่องเที่ยวได้ตลอด โดยแอปพลิเคชันและมัลติเทคโนโลยี และ 8.ทำประกันโควิด 19 จำนวนเงิน 1 แสนดอลลาร์ฯ หรือกว่า 3 ล้านบาทไทย

### 3.ความคืบหน้าชาวอินเดียติดเชื้อโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, แนวหน้า

-พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ แถลงว่า ผู้ป่วยรักษาตัวที่รพ.กระบี่ อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ ไอเล็กน้อย ผลการตรวจพบซากเชื้อไวรัสโควิด 19 ปริมาณน้อยและตรวจพบภูมิคุ้มกันในร่างกาย แปลผลได้ว่าเป็นการติดเชื้อมาระยะเวลาหนึ่งแล้วและมีโอกาสต่ำมากที่จะแพร่เชื้อให้ผู้อื่น ส่วนการค้นหาติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำในพื้นที่ จ.กระบี่ ผลการตรวจทั้งหมดไม่พบเชื้อและได้มีการแยกกันในพื้นที่กักกันโรคเป็นเวลา 14 วัน

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์(สำนักข่าวไทย, nationtv, xinhuathai, thansettakij, thejakartapost, mcot, bernama, thaipbs, aninews, zeenews, koreatimes)

-**สหรัฐฯ** พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 201,961 ราย เป็นสถิติใหม่ นครนิวยอร์กออกมาตรการให้ร้านจำหน่ายสุราปิดบริการในเวลา 22.00 น. เริ่ม 13 พ.ย. และห้ามรวมกลุ่มกันเกิน 10 คน ทางการสหรัฐฯวางแผนเริ่มฉีดวัคซีนแก่ชาวอเมริกาในเดือนธันวาคม หากวัคซีนได้รับการรับรอง

-**มองโกเลีย** รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด 406 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ 24 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายแรกของมองโกเลีย

-**ตุรกี** ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทั่วประเทศ เพื่อสกัดโควิด 19 ระบาด

-**ญี่ปุ่น** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,547 ราย ผู้เชี่ยวชาญเผยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการระบาดระลอกสาม เพราะอากาศเริ่มเย็นลงและคนอยู่ในอาคารมากขึ้นโดยที่อากาศถ่ายเทไม่ดีพอ

-**เกาหลีใต้** กำลึงเจรจาขั้นสุดท้ายกับผู้ผลิตวัคซีนหลายแห่งเพื่อจัดหาวัคซีนให้ได้มากที่สุด ให้ครอบคลุมประชาชนร้อยละ 60 จากทั้งหมด 52 ล้านคนในปี

-**นิวซีแลนด์** รายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่ 3 ราย โดยรายแรกเป็นผู้มาจากออสเตรเลีย สหรัฐฯ ส่วนอีก 2 รายเป็นคนในชุมชน

-**สเปน** ประกาศให้ผู้เดินทางทางอากาศจากประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงสูง ต้องตรวจโควิด 19 หากมีผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง จึงจะอนุญาตให้เข้าประเทศได้ เริ่มตั้งแต่ 23 พ.ย. เป็นต้นไป

-**อิตาลี** กลายเป็นชาติที่ 3 ในยุโรปตามหลังสเปนและฝรั่งเศส ที่มีผู้ติดเชื้อสะสมเกิน 1 ล้านคน และแซงหน้าเม็กซิโกขึ้นไปอยู่อันดับ 10 ของโลกที่มีผู้ติดเชื้อสะสมเกินกว่า 1 ล้านคน

-**อังกฤษ** สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 สะสมสูงเกินกว่า 50,000 ราย ถือว่ามียอดผู้เสียชีวิตสูงสุดในยุโรป และเป็นอันดับ 5 ของโลก

-**อาร์เจนตินา** ประธานาธิบดีแยกกักตัวในที่พัก หลังจากใกล้ชิดกับเลขาธิการฝ่ายยุทธศาสตร์ผู้ซึ่งตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด

-**อินโดนีเซีย** รัฐบาลลงนามข้อตกลงกับออสเตรเลีย เพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินมูลค่าราว 3 หมื่นล้านบาท สำหรับมาตรการตอบสนองด้านสาธารณสุข และการฟื้นฟูประเทศจากวิกฤติโควิด 19

-**สิงคโปร์** ประกาศเพิ่มจำนวนผู้เดินทางขาเข้าประเทศที่ไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์ ยกเว้นผู้มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ ต้องรับการตรวจโรคโควิด 19 ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง เริ่ม 17 พ.ย. เป็นต้นไป

-**ออสเตรเลีย** คณะนักวิจัยพัฒนาชุดตรวจแอนติบอดีโรคโควิด 19 โดยใช้โปรตีนใยสังเคราะห์ ที่สามารถตรวจหาไวรัสหลายชนิดๆ ได้พร้อมกัน และใช้

## ประเด็นข่าว

เวลาในกระบวนการน้อยลง

-อาเซียน เปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ผ่านวิดีโอภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานของเวียดนาม การหารือมุ่งเน้นการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด 19 และบทบาทสมาชิกอาเซียนยุคหลังการระบาด

-สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อ 52,542,718 คน ผู้เสียชีวิต 1,291,612 คน และรักษาหายแล้ว 36,755,814 คน โดยสหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด 10,568,714 ราย รองลงมา อินเดีย 8,636,011 คน บราซิล 5,701,283 คน รัสเซีย 1,836,960 คน และฝรั่งเศส 1,829,659 คน ส่วนไทยอยู่อันดับที่ 149

### รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, newtv, mcot, สำนักข่าวไทย, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, ฐานเศรษฐกิจ)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในฐานะรอง ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยว่า คณะกรรมการมูลนิธิ ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ได้ตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563 สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ.วาเลนติน ฟิสเตอร์ จากสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาวิจัย ประโยชน์ของการให้ยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดที่นำมาใช้เป็นทางเป็ยงภายหลังจากการผ่าตัดทำทางเป็ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วย ทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดในการสร้างขดลวดค้ำยันชนิดเคลือบยา เพื่อนำมาใช้ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด และสาขาการสาธารณสุข ได้แก่ นพ.เบอนาร์ด พิคุล จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการจัดตั้งองค์การจัดหาสำหรับโรคที่ถูกละเลย

### โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยความร่วมมือของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - กรมควบคุมโรค - สถาบันพระบรมราชชนก - กรมปศุสัตว์ - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อประสานความร่วมมือควบคุมโรคทั้งในคน สัตว์ และชุมชน สร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน หลังพบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ไปพบแพทย์และไม่รับวัคซีน ตั้งเป้าภายใน 5 ปี ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

### นโยบายการแพทย์ก้าวหน้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (MTHAI กรมประชาสัมพันธ์)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. เปิดสัมมนาเชิงวิชาการ “นโยบายการแพทย์ก้าวหน้า เผย กระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบาย New Normal Medical Care การแพทย์ก้าวหน้า 5 ประเด็นสำคัญ คือ 1.เตรียมความพร้อมในการรองรับโรคโควิด 19 เมื่อเปิดประเทศ 2.มะเร็งรักษาทุกที่ สามารถรักษาได้ในโรงพยาบาลทุกที่ “ที่มีความพร้อม” เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 3.การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 4.การดูแลสุขภาพพระภิกษุอาพาธ 5.กัญชาทางการแพทย์ แนวทางการ “จัดบริการรักษาโรคมะเร็งทุกที่ในโรงพยาบาลที่มีความพร้อม” กรมการแพทย์ได้พัฒนา 4 โปรแกรมขึ้นมารองรับ ได้แก่ 1.โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็ง Thai Cancer Based (TCB) ต่อยอดเป็น TCB Plus ลงทะเบียนและรับส่งต่อผู้ป่วย 2.The One Program บริหารจัดการคิวในการตรวจทางรังสีวินิจฉัย และการรักษาด้วยรังสีรักษาและเคมีบำบัด จะระบุจำนวนโรงพยาบาลที่มีความพร้อมให้บริการ เมื่อเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการแล้ว สามารถเลือกวันและเวลาที่ผู้ป่วยสะดวกได้ 3.โปรแกรม DMS bed Monitoring บริหารจัดการเตียง 4.แอปพลิเคชัน DMS Telemedicine นัดคิวเพื่อรับการปรึกษาทางไกล (Tele-Consult) กับแพทย์ได้ ขอนัดรับยาติดตามการรับยาทางไปรษณีย์ เป็นต้น

### ไวรัส RSV

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1)

-นพ.ยง ภูวรวรรณ” โปสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า RSV ยังพบมีการระบาดอย่างมากในเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี สายพันธุ์ที่พบในปีนี้เป็น RSV-A ทั้งหมด ซึ่งต่างกับปีที่แล้วพบทั้ง 2 สายพันธุ์คือ A และ B สายพันธุ์ย่อยของ A ที่พบจะเป็น ON1 ที่น่าสนใจคือผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้แล้วเป็นอีกได้ การระบาดเริ่มเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ โดยพบมากในเด็กอนุบาล ปัจจุบันแนวโน้มของโรคนี้อยู่ไม่ลดลง อาการสำคัญคือมีไข้และอาการของระบบทางเดินหายใจ ในเด็กที่มีอาการมากจะมีอาการอักเสบของหลอดลมทำให้หายใจเร็วหรือหอบในเด็กเล็กที่น้อยกว่า 1 ปี อาจมีอาการปอดอักเสบร่วมด้วยได้ โรคนี้ไม่มียารักษา จะรักษาตามอาการ หายได้เอง ปัจจุบันไม่มีวัคซีนในการป้องกัน การป้องกันที่ดีที่สุดคือดูแลเรื่องสุขอนามัยในเด็กเล็ก การล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่มีความจำเป็นเพราะเกิดได้กับทุกวัย แต่ในเด็กเล็กจะมีอาการมาก ด้านกรมควบคุมโรค แนะนำให้ผู้ปกครองสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ “เด็ก” อายุต่ำกว่า 5 ปี เมื่อมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด ควรแยกเด็กออกจากเด็กปกติ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อและพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและรักษาต่อไป ส่วนในเด็กโตและผู้ใหญ่อาการจะดีขึ้นหลังได้รับการรักษา 1-2 สัปดาห์

### กัญชา-กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เดลินิวส์, เว็บไซต์(ประชาชาติธุรกิจ)

- นายภานุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้จัดการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) กล่าวว่า ยสท.ได้เดินหน้า การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นเพื่อทดแทนยาสูบ เช่น กัญชา-กัญชง โดยกำลังดำเนินการเสนอให้ทางกระทรวงการคลังและกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติ ให้ ยสท.สามารถทำการต่อยอด กัญชา-กัญชง ในเชิงพาณิชย์ ร่วมกับเอกชนได้ ที่จะสร้างรายได้ให้กับ ยสท.และเกษตรกรในเครือข่าย เบื้องต้น ยสท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) เชิง

## ประเด็นข่าว

วิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์-ปัญญา หากผ่านการอนุมัติจะเริ่มจำหน่ายปัญญาประดิษฐ์เดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อทำสมุนไพรรักษาโรค และเฟอร์นิเจอร์ โดยตั้งเป้าหมายผลประกอบการปี 2564 คือ 950-1200 ล้านบาท และยอดจัดจำหน่ายบุหรี 18,000 ล้านบาท

### เปิดประชุมสมาคมอาชีวอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, newtv, mcot, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีว่าการประชุมสมาคมอาชีวอนามัย โดยสธ.ให้ความสำคัญกับงานอาชีวอนามัยและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย หากมีงานที่เหมาะสมและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพของคนทำงาน จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรค การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำงาน โดยสนับสนุนให้นักอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ ทำหน้าที่ประสานนายจ้าง ลูกจ้าง และทีมสาธารณสุข ให้สถานประกอบการมีการประเมินและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพสำหรับทุกอาชีพและทุกคน ผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมฯ กำหนดกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

### ตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : ทีวีช่อง NBT

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานมอบโล่รางวัล "ตำบลปลอดภัยเข้มแข็งด้านการแพทย์ฉุกเฉิน" รวม 24 ตำบล ในการเสริมสร้างชุมชน โดยเฉพาะระดับตำบล ในการช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้เข้าถึงระบบการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และทันต่อเหตุการณ์ จะช่วยลดการสูญเสียให้น้อยลงได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนงานของสภาการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

### รณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2563

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, tnthailand)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รมช.สาธารณสุข รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) ซึ่งเป็นวันที่ 14 พ.ย.ของทุกปีนั้น การรณรงค์ปี 2563 สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ กำหนดประเด็นการรณรงค์คือ Nurses Make the Difference for Diabetes และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย กำหนดประเด็นรณรงค์ให้สอดคล้องกันคือ เปลี่ยนวิกฤตเบาหวานด้วยพลังแห่งการพยาบาล ซึ่งพยาบาลมีบทบาทสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถอยู่กับโรคเบาหวานได้อย่างปกติ มีความสุข และมีกำลังใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คาดหวัง ในการดูแลสุขภาพต่อไปสำหรับป้องกันโรคเบาหวานทำได้โดย รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เลี่ยงรสหวาน มัน เค็ม ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, tnthailand, nationtv)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย แนะนำให้ผู้ป่วยเบาหวานหันมาออกกำลังกายอย่างน้อย 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ และใช้เวลา 20-45 นาที ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ บริโภคอาหารให้ถูกตามหลักโภชนาการ เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีท ผักใบต่าง ๆ ฝรั่ง ชมพู่ นมจืด ถั่ว และธัญพืช และหันมาออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สดชื่นแจ่มใสขึ้น ควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ โดยเลือกออกกำลังกายที่ไม่เสี่ยงอันตราย อาทิ เดินเร็ว วิ่งเบา ๆ ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน หรือเพิ่มความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อด้วยการยกน้ำหนัก เช่น วิดพื้นหรือซิทอัพ รวมถึงการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกายคือ 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ และใช้เวลา 20-45 นาที โดยควรปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเอง

### สมุนไพรเดือนไม่มีทะเบียน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, mcot, newtv, thailandplus)

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผย ได้ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาจีน อี้เซิน เก๋ากี้ตองน้ำผึ้ง ทางเฟซบุ๊กชื่อ อี้เซิน 益身 ยาจีน เก๋ากี้ตองน้ำผึ้ง พบภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์และมีข้อความโฆษณา เช่น ตำรับยาสมุนไพรจีน 11 ชนิด ฟันพระบอบ การทำงานของไต ปรับเลือดลม 5 ธาตุ รักษาโรคทางเดินปัสสาวะ ลดผลข้างเคียงของการทำเคมีบำบัดเป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงโลหิต ต้านเซลล์มะเร็ง กระจุกทับเส้น จากการสืบค้นข้อมูลในระบบไม่พบการขึ้นทะเบียนตำรับยาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด ขอให้ผู้บริโภคอย่าซื้อมารับประทานเด็ดขาด อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

### วิธีดูแลผิวแห้งคันในผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (js100)

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ ระบุ ภาวะผิวแห้งคันในวัยเกิดจากการผลิตไขมันที่ผิวหนังที่ไม่เพียงพอ ทำให้ผิวหนังไม่สามารถเก็บกักน้ำและไขมันไว้ได้ตามปกติ หากอาการเริ่มกำเริบมากขึ้น จะมีอาการคัน ระคายเคืองที่ผิวหนังบริเวณหน้าแข้ง ต้นขา แขน และลำตัว ควรหลีกเลี่ยงการถู แกะ เกา หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ให้เกิดการระคายเคือง เพราะจะทำให้เกิดเป็นผื่นผิวหนังอักเสบ สังเกตได้จากอาการจะพบผื่นสีแดง ไม่เรียบ และมีสะเก็ดแห้งแตกออก บางรายอาการรุนแรงอาจมีน้ำเหลืองไหลร่วมด้วย แนวทางการป้องกันและรักษา โดยทาครีมที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่เหมาะสมกับผิว ไม่มีสารซักฟอกที่แรงเกินไป หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้เกิดภาวะผิวแห้ง หากอาการกำเริบมากขึ้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

### วันส้มโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews, thailandplus)



## ประเด็นข่าว

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย ระบุ เตรียมจัดงานรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ส้วมสาธารณะ วิถีใหม่ เพื่อทุกคน” ในวันที่ 16 พ.ย.63 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กทม. หวังกระตุ้นให้คนไทยปรับปรุงส้วมที่ใช้ในบ้านและในสถานประกอบการสาธารณะให้สะอาด ปลอดภัย และ ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดยปิดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกทุกครั้ง เว้นระยะห่างในขณะรอใช้ส้วมสาธารณะ 1-2 เมตร ไม่ขึ้นไปเหยียบ บนโถส้วมแบบนั่งราบ ก่อนใช้ส้วมทุกครั้งให้เช็ดฆ่าเชื้อก่อนนั่งลงบนโถส้วม ไม่ทิ้งวัสดุใด ๆ ลงในโถส้วม และล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดอย่างน้อย 20 วินาที ทุกครั้งหลังใช้ส้วม เพื่อสร้างสุขอนามัยดี

## โรคมือ เท้า ปาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า ในช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลง ประกอบกับ ช่วงปิดเทอมเด็กอยู่บ้าน ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ระวังป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เดลินิวส์

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมือ เท้า ปาก มักพบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ และอาจพบได้ประปรายในเด็กโต โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กที่เลี้ยงตามเนิร์สเซอรี่ หรือ โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก อาจพบได้บ่อย เพราะมีการสัมผัสของเล่นร่วมกัน โรคมือ เท้า ปาก สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีและอาจพบบ่อยในช่วงฤดูฝน ซึ่งโรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัสในลำไส้ โดยเฉพาะไวรัสจะเข้าสู่ปากโดยการสัมผัสน้ำลาย น้ำมูก หรือน้ำตุ่มพองจากแผลของผู้ป่วย และหาก ไอ จาม รดกันก็สามารถติดต่อกันได้

-นพ.อดิศักดิ์ ภัฒิตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวด้วยว่า วิธีป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน 2.หมั่นล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ ทางที่ตีควรวางด้วยสบู่และน้ำบ่อยๆ หรือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร 3.หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า และควรใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร

## ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ในวันที่ 17 พ.ย.นี้ จะเชิญผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการขนส่งทางบก กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนัก-งานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจจราจร ตลอดจนนักวิชาการต่างๆ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ได้ทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ออกข้อบัญญัติควบคุมรถบรรทุก ตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไป ห้ามเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป

## คลินิกชุมชนอบอุ่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท

-ผศ.ดร.จรรยาพร ศรีศตลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส แผนงานวิจัยและพัฒนาาระบบบริการสุขภาพ เผยว่า สวรส. จัดเวทีระดมความคิดเห็น “ก้าวต่อไป..หน่วยบริการปฐมภูมิในเขตกรุงเทพมหานคร (Fact & Future)” เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยนำร่องพื้นที่ กทม. สืบเนื่องจากการยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ให้บริการปฐมภูมิในพื้นที่ กทม. ซึ่งจากข้อมูลระบุคลินิกชุมชนอบอุ่นมีจำนวน 230 แห่ง (โดยประมาณ) เหลือเพียง 28 แห่ง โดยมีการประกาศยกเลิกมาตั้งแต่เดือน ก.ค. 2563 จนถึงล่าสุดเมื่อ 1 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของประชาชนที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพกว่า 2 ล้านคน ที่ไม่มีหน่วยบริการปฐมภูมิรองรับ นับเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันหาทางออก

## ข่าวบิดเบือน : ย้อมสีผมเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย จากประเด็นผู้หญิงที่ย้อมสีผมบ่อย เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น 60% ทางสถาบันมะเร็งฯ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าย้อมสีผมเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ แต่อย่างน้อยย้อมผมมีสารเคมีหลายชนิด อาจก่อให้เกิดอาการแพ้สารเคมีบริเวณผิวหนัง จึงควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน

## ข่าวปลอม : สูตรล้างไขมันในลำไส้ด้วยมะละกอและใบชะพลูตากแห้ง

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผย กรณีคำแนะนำสูตรน้ำต้มมะละกอ ผสมใบชะพลูตากแห้ง ดื่มเพื่อหวังผลในการล้างไขมันในลำไส้ ทาง อย. ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง ไม่มีข้อมูลการศึกษาว่าการดื่มน้ำต้มดังกล่าวสามารถล้างลำไส้ เพื่อกำจัดไขมัน หรือสารพิษต่างๆ ได้